
นายทรงพล  อาทรธุระสุข 
วันเข้างาน 1 ธันวาคม 2524 

1 ธ.ค.24 - 15 ก.ย.25  พนักงานจ้างทดลองงาน  ฝ่ายจัดการงานบุคคล 
1 มิ.ย.45 - 28 ก.ค.47 หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 7) ฝ่ายกฎหมายธุรกิจ ส านักงานกฎหมาย 

28 ก.ค.47-17ส.ค.48 หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ประจ าส านักงานอ านวยการ  
18 ส.ค.48 - 31 ต.ค. 50 ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ 9) ส านักงานการตลาด, ส านักงานส่งเสริมธุรกิจและบริการ 

29 ก.ค.58 - 30 มิ.ย.60 ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ 9) ส านักกิจกรรมสัมพันธ์ 
1 ก.ค.60 - 31 ส.ค. 60 ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ 9) ส านักวิจัยพัฒนาสารสนเทศ  

และรักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ 
1 ก.ย.60 -ปัจจุบัน ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ 9) ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างย่ังยืน  

 
 

7 กันยายน 2561 
 
จุดเร่ิมต้น 

ผมรู้จักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มาต้ังแต่เด็กๆ เติบโตมาในวงการป่าไม้ ได้เข้าไป
สัมผัส และรู้จัก อ.อ.ป. ครั้งแรกท่ีส่วนท าไม้สุราษฎร์ธานี ฝ่ายท าไม้ภาคตะวันตกและใต้  หลังจากเรียนจบ
ปริญญาตรีด้านกฎหมายได้ไปเรียนต่อเนติบัณฑิต ซึ่งตอนนั้นผมสมัครท างานในต าแหน่งนิติกรฝ่ายท าไม้
ภาคเหนือ แต่ผู้สัมภาษณ์คือท่านรองวินัย ทรัพย์รุ่งเรือง ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดการงาน
บุคคล ใหม้าท างานทางด้านบุคคล ในต าแหน่งพนักงาน งานปกครอง รับผิดชอบด้านวินัยและการสอบสวน 
 
หลักแนวคิดในการท างาน 

ช่วงชีวิตผมตอนนั้น ถือได้ว่ามีโอกาสท างานทางด้านบุคลค่อนข้างยาวนาน นับว่าเป็นโชคดีอย่าง
หนึ่งท่ีสมัยนั้นคนรุ่นๆ ผมได้รับโอกาสให้ท างานและเปิดโอกาสให้เสาะแสวงหาความรู้เพื่อในประกอบในการ
ท างานได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งหลักในการบริหารท่ีผมยึดมั่นมาตลอดก็คือหลัก 4 Mได้แก่ MAN (คน), MATERIAL 
(วัตถุดิบ), MACHINE (เครื่องจักร, เครื่องมือ)และ MANAGEMENT (การจัดการ)เหตุท่ีผมยึดมั่นหลักการนี้ใน
การท างานมาตลอด เพราะหลักการนี้คลอบคลุมและท าให้เรารู้จักวางแผน ไม่จะยุคไหนสมัยไหนก็หลีกไม่พ้น
กรอบแนวคิดในหลักการนี้อย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าจะแตกแขนงไปตามบริบทของงานเท่านั้นเอง 

โดยส่วนตัวผมจะเช่ือมั่นในทฤษฎีระบบ (Theory System)  ซึ่งเราจะไม่ได้มองเพียง Input และ 
Outputเท่านั้น เราต้องมองถึงผลลัพธ์ (Outcome) สุดท้ายท่ีตามมา หรือผลลัพธ์ท่ีเราปรารถนานั้นเอง 
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการศึกษาผลกระทบ (Impact) ท่ีตามมารอบด้านด้วยนั่นเอง ยิ่งถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนกระทบต่อชุมชนหรือกระทบต่อคนอื่นเรายิ่งต้องดูให้ดี ต้องมาหยุดคิดทบทวนและค่อยๆพิจารณา
แก้ปัญหานั้นเป็นจุดๆ ไป  เราต้องหัดมองอะไรให้คลอบคลุมเช่ือมโยงกัน เพราะหากเรามองอะไรเป็นระบบ
แล้ว เราก็จะสามารถท างานทุกอย่างให้ร้อยเรียงและเช่ือมโยงกันได้โดยง่าย  
 
การจัดการความเปลี่ยนแปลง 

ด้วยว่ายุคนี้เป็นยุคของ Power of speech ซึ่งตรงนี้ถ้าคนท างานรุ่นก่อนๆ ตามไม่ทัน และไม่
รู้จักท่ีจะเรียนรู้ปรับตัวให้เท่าทันคนรุ่นใหม่ ก็จะกลายเป็นช่องว่างระหว่างวัยไปอีก ก็ท าให้เกิดปัญหาในด้าน
การส่ือสาร ประสานงาน ท าให้เข้าใจกันล าบาก  
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ค าว่า Power of speech ตรงนี้ส าคัญมาก ทุกวันนี้ผมมักจะพยายามพูดจะคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชา และคนรุ่น
ใหม่เยอะๆ เปิดโอกาสให้เค้าได้คิด ได้แสดงความคิดเห็น เราจะได้รู้ถึงมุมมองและวิธีคิดของเค้า ว่าท าไมเค้าถึง
ได้ท าและแสดงออกมาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างนั้นจะได้รู้ว่าในส่ิงท่ีเค้ามองนั้น เค้ามองอย่างไร แล้วจะได้
ปรับแนวคิดเค้าให้เข้ามาในกฎ ระเบียบ และในส่ิงท่ีองค์กรต้องการว่าจะท าอย่างไรได้ต่อไป เพราะบางครั้ง
ความคิดของคนรุ่นใหมอ่าจจะดูนอกกรอบไปบ้าง เราก็ต้องมองว่าจะหาทางให้เราท างานด้วยกันอย่างราบรื่น
ได้นั่นเอง 
 
การบริหารเวลาในการท างาน 

ในการบริหารเวลาในการท างาน โดยส่วนตัวผมพยายามบริหารเวลาในการท างาน ให้งานเสร็จ
แค่ท่ีท างานถ้าท าได้จะพยายามไม่ให้กระทบกับเวลาส่วนตัวและเวลาของครอบครัว โดยการจัดล าดับ
ความส าคัญของงาน (Priority) ผมเคยเห็นตัวอย่างสมัยเด็กๆ ได้เห็นคุณพ่อผมท างานตกเย็นมาแฟ้มเอกสาร
เต็มหลังรถต้องเอากลับมาเคลียร์ต่อท่ีบ้านนั่งท างานต่อจนดึกด่ืน ผมเห็นแล้วก็คิดว่าถ้าเราโตขึ้นมาได้ท างานจะ
ไม่ท าอย่างนั้นแน่ๆ เราต้องรู้จักบริหารจัดการเวลาให้ดีเท่าท่ีเราจะท าได้ 
 
การจัดการความขัดแย้ง 

ในการจัดการความขัดแย้งนั้น ท่ีผ่านมาเวลาผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหา ผมมีความเช่ือว่าหาก
เมื่อไหร่เรื่องท่ีเราหารือกันเริ่มออกนอกประเด็น มีการพูดหรือแสดงอารมณ์ไปนอกเหนือจากประเด็นท่ีเราคุย
กันอยู่ไปมากจนอาจท าให้เกิดปัญหาได้ ผมก็จะให้หยุดแค่นั้นก่อน หยุดพักเพื่อให้ชะลอความความคิดและ
อารมณ์ ท าให้ได้ทบทวนและผ่อนคลายอารมณ์ให้เบาบางลงจะได้คุยกันง่ายขึ้น หลังจากนั้นจะพยายามท า
ความเข้าใจคนท่ีเกิดความขัดแย้ง พยายามเข้าใจในส่ิงท่ีเค้ารู้สึก แล้วปรับเข้าหาในส่ิงในส่ิงท่ีควรจะเป็น ยิ่งใน
เรื่องของงานนั้น หลักส าคัญคือเราไม่ควรจะเอาอารมณ์เข้ามาจับควรจะต้องแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว
ให้ชัดเจน 
 
การบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา 

วิธีการท างานของผมคือผมพยายามจะเข้าไปท างานกับลูกน้อง โดยท่ีพยายามจะไปมีร่วมในทุก
กิจกรรม  ถึงแมทั้กษะหน้างานของผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะมีความช านาญท่ีมากกว่ากว่าผม เพราะเป็นงานท่ี
เค้าต้องรับผิดชอบทุกวัน อย่างไรก็ตามเราก็ต้องคอยไปดูแลให้ความเห็นและช่วยเป็นก าลังใจให้เค้า ให้รู้สึกว่า
เราไม้ได้ทอดท้ิงและเป็นส่วนหนึ่งในการท างานร่วมกับเค้า หรือร่วมแรงร่วมใจกันท านั่นเอง ให้เค้าเห็นว่าเรา
ไม่ได้ท้ิงปล่อยเค้าให้ท าอย่างเดียว แต่ท าด้วยกัน ซึ่งหากมีปัญหาท่ีต้องแก้ไข จะได้ด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยความเรียบร้อย 
 
การพัฒนางาน 

ผมพยายามจะถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นใหม่ได้ฝึกเขียนโครงการเสนองานใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะ
หากถ้าเราเข้าใจในหลักการของการวางแผนงานและเขียนโครงการแล้ว เราจะสามารถเสนอแผนงานหรือ
โครงการใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้นท าให้เราสนุกกับงาน ท้ายท่ีสุดเราก็จะสามารถเสนองานให้ อ.อ.ป.ได้เพิ่มมากขึ้น
นั่นเอง ซึ่งส่ิงท่ีผมพยายามถ่ายทอดมาโดยตลอดคือการท่ีฝึกให้เขียนโครงการท่ีสามารถใช้งานได้จริง ให้รู้จัก
วิธีการท่ีเขียนโครงการท่ีประสบผลส าเร็จ  พยายามหาเอกสารและวิทยากรพิเศษมาช่วยบรรยายรวมไปถึงการ
ค้นคว้าเอกสารและต าราเพื่อมาจัดท าเป็นคู่มือในการเขียนโครงการซึ่งกิจกรรมในตรงนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะช่วยสร้างผลผลิตและนวัตกรรมใหม่ๆ  ให้กับ อ.อ.ป. ได้อีกทางหนึ่งนั่นเอง 

/การพัฒนา... 
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การพัฒนาองค์กร 
ทุกวันนี้โลกเราก าลังต่ืนตัวในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นอย่างมาก บทบาทของ อ.อ.ป. ตรงนี้

เราควรจะเร่งเข้าไปมีบทบาทในสังคม เราต้องท าให้สังคมคิดว่าในพื้นท่ีของประเทศไทยเมื่อมี อ.อ.ป. เข้าไปอยู่
พื้นท่ีตรงนั้นแล้วจะท าให้เกิดประโยชน์แก่สังคมข้ึน  ท าให้คนอื่นเห็นความส าคัญในตัวเรา ไม่อยากให้พวกเรา
ท างานไปวันๆ ต้องท างานเชิงรุกต้องตระหนักว่าองค์กรเรามีจุดเด่นคือเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีต้องตอบสนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในด้านการหาไม้ให้ประชาชนไว้ใช้ ตรงนี้จะ
เป็นส่ิงท่ีเราต้องตอบสนองและชูออกมาให้เด่น ซึ่งเราต้องแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ และต้องมาคิดว่า
เราจะท าอย่างไรให้ยั่งยืน สามารถจัดสรรให้เกิดการใช้ไม้อย่างพอเพียง ไม่ใช่แค่การปลูกป่า แล้วตัดขายไป
ภารกิจท่ีเราท าขาดการการตอบสนองต่อสังคม เราควรมองถึงผลลัพธ์ต่อสังคมด้วย ท่ีผ่านมาเรายังไม่ได้มอง
เรื่องนี้อย่างจริงจัง เราไม่ได้ท าเพื่อสังคมอย่างเต็มท่ี เราควรเพิ่มบทบาทในด้านการสร้างงานให้ชุมชน        
โดยอาศัยพันธมิตรรอบสวนป่าให้เกิดประโยชน์ด้วยนั่นเอง 
 
สิ่งที่อยากฝากถึงคนรุ่นหลัง 

สุดท้ายส่ิงท่ีอยากฝากไว้ คือขอให้ทุกคนอย่าท้อถอย อยากใหม้ีก าลังใจในการปฏิบัติงาน ช่วยกัน
ท าให้ อ.อ.ป. อยู่คู่กับประเทศไทยไปตลอดถึงแม้ว่าความเจริญทางด้านวัตถุอาจจะรุดหน้าไป แต่ทางด้านการ
อนุรักษ์เราก็อย่าให้ทอดท้ิงต้องพัฒนาควบคู่กัน ความเจริญก็ต้องมีส่ิงแวดล้อมก็ต้องพัฒนาควบคู่กันไป เราเอง
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็ต้องช่วยกันท่ีส าคัญอยากให้คิดถงึองค์กรเยอะๆ เวลาเกิดปัญหาข้ึนมาก็อย่าไปท้อถอย 
คิดเสียว่าปัญหาท่ีแก้ไม่ได้วันนี้วันหน้าก็ต้องแก้ได้ หากแมป้ัญหานั้นถูกยกเป็นปัญหาท่ีใหญ่ขึ้นในไม่ช้าก็จะมีคน
มาช่วยแก้ปัญหา ดังนั้นก็อยากฝากให้ทุกคนอย่าไปท้อถอย ขอให้ทุกคนมีก าลังใจ ใช้สติปัญญาปฏิภาณไหว
พริบในการท างานเพื่อ อ.อ.ป. และประเทศชาติต่อไป 

 
“อ.อ.ป. รับผิดชอบในเร่ืองป่าเศรษฐกิจ ผลิตไม้เพื่อการใช้สอย ซ่ึงเป็นไปตามแนวพระราชด ารัส

ของในหลวงรัชกาลที่ 9ที่ทรงแนะน าให้ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างซ่ึงเป็นเร่ืองของไม้เศรษฐกิจ
อย่างแท้จริง” 

********************** 
 

 
 


